



ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ ๑ Portfolio ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามที่สถาบันพระบรมราชชนก ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ Portfolio ระหว่างวันที่ ๓-๙ มกราคม ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

๑. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)
๒. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา และศิลปวัฒนธรรม (ผลงานระดับเขต หรือประเทศ)
๓. โครงการช่างเผือกสถาบันพระบรมราชชนก (ช่างเผือก สบช.)

สถาบันพระบรมราชชนก ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ ๑ Portfolio ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ดำเนินการตามปฏิทินการรับสมัครฯ รอบที่ ๑ Portfolio ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังเอกสารแนบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร)
อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

**ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา ๒๕๖๕
รอบที่ ๑ Portfolio**

กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ประชาสัมพันธ์ สบช.สัญญาณ	พ.ย.-ธ.ค ๖๔	สถาบันพระบรมราชชนก
๑. ลงทะเบียนเป็นสมาชิก TCAS เว็บไซต์ http://mytcas.com	๙ ธ.ค ๖๔ เป็นต้นไป	ผู้สมัคร
วิทยาลัยประสานและรับรายชื่อนักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเข้าศึกษาที่สถาบันกำหนดในแต่ละหลักสูตร	๒๗-๓๐ ธ.ค.๖๔	วิทยาลัย
๒. สมัครผ่านระบบรับสมัครของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.ac.th	๓-๙ ม.ค ๖๕	ผู้สมัคร
สถาบันส่งรายชื่อผู้สมัครเข้า TCAS เพื่อตั้งคะแนน GPAX ๕ ภาคเรียนของผู้สมัคร	๓-๙ ม.ค ๖๕	สถาบันพระบรมราชชนก
๓. ชำระเงินค่าสมัคร	๓-๙ ม.ค ๖๕	ผู้สมัคร
สถาบันส่งรายชื่อผู้สมัครที่ชำระเงินค่าสมัครให้วิทยาลัย	๑๐-๑๑ ม.ค ๖๕	สถาบันพระบรมราชชนก
จัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์	๑๓-๑๕ ม.ค ๖๕	วิทยาลัย
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์	๑๖ ม.ค ๖๕	วิทยาลัย
๕. ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการตามแบบฟอร์มที่สถาบันกำหนด	๑๗-๒๐ ม.ค.๖๕	ผู้สมัคร
๖. -ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ -ส่งผลการตรวจร่างกาย และสัมภาษณ์	๒๓ ม.ค ๖๕	ผู้สมัครและวิทยาลัย
ประมวลผลการคัดเลือก (ทุกโครงการ)	๒๔-๒๖ ม.ค ๖๕	วิทยาลัย
๗. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก	๓๑ ม.ค.๖๕	วิทยาลัย
วิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สถาบัน	๒ ก.พ.๖๕	วิทยาลัย
สถาบันส่งรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าสู่ระบบ TCAS	๓-๔ ก.พ.๖๕	สถาบันพระบรมราชชนก
๘. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เว็บไซต์ http://mytcas.com	๗-๘ ก.พ.๖๕	ผู้สมัคร
๙. สละสิทธิ์ เว็บไซต์ http://mytcas.com	๙ ก.พ.๖๕	ผู้สมัคร
สถาบันดึงรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ จากระบบ TCAS เพื่อปรับแผนรับรอบต่อไป	๑๐ ก.พ.๖๕	สถาบันพระบรมราชชนก
๑๐. สถาบันประกาศรายชื่อ (ผู้ยืนยันสิทธิ์) เรียกเข้าศึกษา เว็บไซต์ http://admission.pi.ac.th	๑๑ ก.พ.๖๕	สถาบันพระบรมราชชนก
๑๑. ชำระเงินค่าลงทะเบียน (แรกเข้า) ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์	๑๖ - ๑๘ ก.พ.๖๕	ผู้สมัคร
สถาบันตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียน (แรกเข้า)	๑๙-๒๑ ก.พ. ๖๕	สถาบันพระบรมราชชนก
จัดเตรียมข้อมูลรายชื่อนักศึกษาใหม่	๒๒-๒๕ ก.พ. ๖๕	สถาบันพระบรมราชชนก
๑๒. ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่	๒๘ ก.พ. ๖๕	สถาบันพระบรมราชชนก
๑๓. เตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษา	๒๐-๒๔ มิ.ย. ๖๕	วิทยาลัยและผู้สมัคร
๑๔. เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕	๒๗ มิ.ย.๖๕	วิทยาลัยและผู้สมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
รอบที่ ๑ Portfolio ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
สถานที่สัมภาษณ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)
เขตสุขภาพที่ ๑๓
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต ๑ จำนวน ๑๒ คน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	เขตสุขภาพ	โครงการ	หลักสูตร	ค่านาหน้า	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อโรงเรียน	จังหวัดโรงเรียน	จังหวัดภูมิลำเนา
1	เขตสุขภาพ 13	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	จิตภา	แก้วสมสร้าง	บึงญารุณคุณ	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร
2	เขตสุขภาพ 13	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	จุฑารัตน์	มีนาคม	สุวรรณารามวิทยาคม	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร
3	เขตสุขภาพ 13	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นาย	ณัฐนันต์	แสงจันทร์ฉาย	ทวีธาภิเศก	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร
4	เขตสุขภาพ 13	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ประมุข	สุรัตน์ะ	สุวรรณารามวิทยาคม	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร
5	เขตสุขภาพ 13	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	พนิดา	สุดชีแสง	สุวรรณารามวิทยาคม	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร
6	เขตสุขภาพ 13	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	พิชญ์ชนก	ม่วงวงษ์	มัธยมวัดสิงห์	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร
7	เขตสุขภาพ 13	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	เพชรรา	วัชรประภาวงศ์	มัธยมวัดสิงห์	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร
8	เขตสุขภาพ 13	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	เรณูภา	บุญเล่ห์	มัธยมวัดสิงห์	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร
9	เขตสุขภาพ 13	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	สร้อยรัชฎ์	วีระเดช	ที่บึงกรวิทยาพัฒนา (ทวีวัฒนา)	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร
10	เขตสุขภาพ 13	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	สุชานาฏ	ม่วงน้ำเงิน	มัธยมวัดสิงห์	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร
11	เขตสุขภาพ 13	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	อนัญญา	รามัญจิตร	ที่บึงกรวิทยาพัฒนา (ทวีวัฒนา)	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร
12	เขตสุขภาพ 13	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	อภิญา	บุรณะชัยทวี	แจรง่อนวิทยา	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร

2/e

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
รอบที่ ๑ Portfolio ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
สถานที่สัมภาษณ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)
เขตสุขภาพที่ ๖
จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒๒ คน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	เขตสุขภาพ	โครงการ	หลักสูตร	ค่านาหน้า	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อโรงเรียน	จังหวัดโรงเรียน	จังหวัดภูมิลำเนา
1	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ศิรัญญา	ภาวงศ์	NULL	NULL	สมุทรปราการ
2	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	กนกวรรณ	นิลสนธิ์	ปทุมคงคา สมุทรปราการ	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ
3	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	กมเนีย	เพ็งแจ่ม	บางแก้วประชาสรรค์	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ
4	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	กรชนก	หาดกระโทก	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ
5	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ชนิษฐา	ภูทอง	นวมินทร์วิทยุทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ
6	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ขวัญศิริ	วิพัลหิต	มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ
7	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	จอมขวัญ	พันธ์ผล	บางบ่อวิทยาคม	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ
8	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	จุฑามาศ	มณฑา	มัธยมวัดด่านสำโรง	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ
9	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ณทัย	สนนิกร	วิสุทธิกษัตริ์	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ
10	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ดาริกา	รุ่งแจ้ง	ป้อมนาคราชสวทยานนท์	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ
11	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ดุสิตา	แหยมนาค	นวมินทร์วิทยุทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ
12	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ธารทิพย์	เปี้ยคำ	พูลเจริญวิทยาคม	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ
13	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นาย	ธีรวัฒน์	วรรณรมาทิพย์	ราชวินิตบางแก้ว	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ
14	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	นริศรา	รักษชน	นวมินทร์วิทยุทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ
15	เขตสุขภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	พรพรรณษา	พุ่มเรือง	ป้อมนาคราชสวทยานนท์	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	เขตสภาพ	โครงการ	หลักสูตร	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อโรงเรียน	จังหวัดโรงเรียน	จังหวัดภูมิลำเนา
16	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	มนทกานต์	แก้วทองพันธ์	หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ
17	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ลลิตา	จินตะไทย	เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ
18	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ศุภาวรรณ	ชนะศรี	วัดทรงธรรม	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ
19	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ศุวิษณี	พงษ์สถิตย์	วัดทรงธรรม	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ
20	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	สุภาพร	อินทรา	เป็ริงวิสุทธาธิบดี	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ
21	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	อัญมณี	พินชัยภูมิ	เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ
22	เขตสภาพ 6	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	อาริยา	บุญเสริม	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ	สมุทรปราการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
รอบที่ ๑ Portfolio ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
สถานที่สัมภาษณ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ

โครงการช่างเย็บกสถาบันพระบรมราชชนก (ช่างเย็บก สบช.)
เขตสุขภาพที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๖ คน

รายชื่อผู้ถือสิทธิ์ภาษาต่างประเทศ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	เขตสุขภาพ	โครงการ	หลักสูตร	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อโรงเรียน	จังหวัดโรงเรียน	จังหวัดภูมิลำเนา
1	เขตสุขภาพ 13	โครงการข้างเคียงสถาบันพระบรมราชชนก (ข้างเคียง สมช.)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	กษิรา	นิลคูหา	NULL	NULL	กรุงเทพมหานคร
2	เขตสุขภาพ 13	โครงการข้างเคียงสถาบันพระบรมราชชนก (ข้างเคียง สมช.)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	เดือนหนึ่ง	อภัยพยอม	NULL	NULL	กรุงเทพมหานคร
3	เขตสุขภาพ 13	โครงการข้างเคียงสถาบันพระบรมราชชนก (ข้างเคียง สมช.)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	พรหิมล	ม่วงแก้ว	NULL	NULL	กรุงเทพมหานคร
4	เขตสุขภาพ 13	โครงการข้างเคียงสถาบันพระบรมราชชนก (ข้างเคียง สมช.)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	พรธรรณ	ชวานา	NULL	NULL	กรุงเทพมหานคร
5	เขตสุขภาพ 13	โครงการข้างเคียงสถาบันพระบรมราชชนก (ข้างเคียง สมช.)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ศศิณา	ทรงเจริญวงศ์	NULL	NULL	กรุงเทพมหานคร
6	เขตสุขภาพ 13	โครงการข้างเคียงสถาบันพระบรมราชชนก (ข้างเคียง สมช.)	พยาบาลศาสตรบัณฑิต	นางสาว	ลัทธา	นงนาคเพนา	นวมินทร์ราชูทิศ กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร



ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฯ กรุณาแอดไลน์

“วพก รับสมักร นศ ปี 2565”

เพื่อรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเอกสารต่างๆ

และการเตรียมความพร้อมเพื่อการสัมมนาแบบออนไลน์

เมื่อท่านแอดไลน์นี้แล้วกรุณาตั้งชื่อไลน์ของท่านด้วยชื่อนามสกุลจริง

เพื่อความสะดวกในการดูแลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ